
 
รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 

ของ 
บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์หอ้งวมิานทิพย ์ชั้น 5 เลขท่ี  372 ถนนพระราม 3  แขวงบาง
โคล่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและประชุม
แทนกนัจ านวน 191 คน นบัจ านวนหุน้ได ้ 249,361,211 หุน้ ของจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 399,439,227 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
62.4278 ครบองคป์ระชุม นายณรงค ์ สุทธิสมัพทัน์ ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม นายทศพล จินนัทเ์ดช ท า
หนา้ท่ีเลขานุการจดรายงานการประชุม เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 โดยกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ และแนะน า
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมเพ่ือร่วมช้ีแจงรายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามต่อท่ีประชุม 
นอกจากนั้น บริษทัฯไดเ้ชิญผูถื้อหุน้และผูส้อบบญัชีเป็นกรรมการการนบัคะแนนเพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้ง และมอบหมายให ้เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชุม ดงัน้ี 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. นายณรงค ์    สุทธิสมัพทัน ์                              ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติภตั  สุทธิสมัพทัน์                               รองประธานกรรมการ 
3. นางนภาพร  สุทธิพงษช์ยั                                 รองประธานกรรมการ 
4. นายนินนาท  โอฬารวรวฒิุ                               ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายเธียร       รติธรรมกลุ                                  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นางชวดิา        ศรีแสงนาม                                กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายสุพจน์      โทนุรัตน ์                                   กรรมการ 
8. นายสุรศกัด์ิ     โกสิยะจินดา                              กรรมการ 
ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1.     นายกิตติภตั    สุทธิสมัพทัน์                             กรรมการผูจ้ดัการ 
2.     นายทศพล     จินนัทเ์ดช                                   รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทั 
3.     ดร. วรวศิว ์    วรีคเชนทร์                                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการและรักษาการ 
                                                                                  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4.     นางชญาณิศฐ ์  ใจสงเคราะห์                             สมุห์บญัชี 
โดยมีผูส้อบบญัชีและตวัแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จาก บริษทั ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด ์แอส

โซซิเอทส์ จ ากดั เขา้ร่วมประชุม 2 ท่าน คือ 
1. นายอภิรักษ ์ อติอนุวรรตน์                                  ผูส้อบบญัชี 
2. น.ส.ชญาณ์ฐิติ    พนัธ์ุสงวนสุข                           ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 



ก่อนการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  ประธานไดแ้จง้ท่ีประชุมในการตั้งกรรมการนบัคะแนนโดย
เสนอผูส้อบบญัชีและอาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการนบัคะแนน ซ่ึงสรุปให้ผูส้อบบญัชีนายอภิรักษ ์อติอนุวรรตน์
และผูถื้อหุ้นนางสาวศิริเพญ็ โชติสัมฤทธ์ิ เป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนนและเพื่อความสะดวกในการใชสิ้ทธิออก
เสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม  ประธานไดถ้ามท่านผูถื้อหุ้นวา่  จะมีผูใ้ดคดัคา้นหรือมีขอ้สงสัยหรือไม่  หากไม่มี
เสียงคดัคา้นหรือซกัถามในวาระนั้นก็ให้ถือวา่มีมติให้รับรอง รับทราบ  หรืออนุมติัในวาระนั้น ๆ โดยเอกฉันท์  โดยไม่
จ าเป็นตอ้งยกมือรับ  ท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอดงักล่าว 
                    หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ก็จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูน้ั้ น และให้นับคะแนน
เฉพาะผูน้ั้น ส่วนผูท่ี้ไม่ไดย้กมือ ถือว่าเห็นดว้ย และสรุปผลของมติการลงคะแนนของวาระนั้นๆและส าหรับวาระการ
ประชุมท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระจะแจกบตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน
เพ่ือเลือกกรรมการทั้งคณะหรือเลือกเป็นรายบุคคล                
                    ท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอดงักล่าว จากนั้นเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี    
วาระที ่   1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2557 ลงวนัที ่28 เมษายน 2557  
                     ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 แลว้มีความเห็นวา่ เลขานุการบริษทัไดจ้ดัท ารายงานดงักล่าว ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ี
ประชุมและไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้                          
                      ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
                      ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว   
                      มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงรับรอง   จ านวน 249,363,411 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 
                                                    ไม่เห็นดว้ย    จ านวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
                                                    งดออกเสียง   จ านวน            1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0007   
                        มติท่ีประชุม ไดมี้มติรับรองดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2557 
วาระที ่   2.  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีของบริษัทในรอบปี 2557 
                      ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีของบริษทัถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริง จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีของบริษทัฯในรอบปี 2557 
ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน ประธานไดใ้ห ้ นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ ต  าแหน่งรองประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี  2557 
                     นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน ์ ไดร้ายงานสรุปผลการด าเนินงานในปี 2557 และช้ีแจงรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา วา่มียอดรายไดจ้ากการขายจ านวน 6,418.44 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึน 18.77 % จากปีก่อน
และปริมาณขายเพ่ิมข้ึน 17.17% จาก 78,405.61 ตนั ในปี 2556 เป็น 91,870.63 ตนัในปี 2557 สาเหตุหลกัของการเพ่ิมข้ึน
ของยอดขาย เน่ืองมาจากบริษทัไดมี้การขยายก าลงัการผลิตและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีและภาระ
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากสายการผลิตท่ีลงทุนเพ่ิมจึงท าใหผ้ลประกอบการในปี 2557 มีผลขาดทุนสุทธิ 247.86 ลา้นบาท      
                    นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัเร่ืองราคาขาย กบัตน้ทุนขาย มีสดัส่วนการข้ึนท่ีไม่
เท่ากนัเป็นเพราะอะไร ประธานในท่ีประชุมไดใ้หน้ายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ



เป็นผูช้ี้แจง นายกิตติภตั ไดช้ี้แจงวา่ราคาตลาดแผน่ฟิลม์ของ BOPP น่าจะปรับตวัดีข้ึน ส่วนแผน่ฟิลม์ BOPET ราคาน่าจะ
ลงเตม็ท่ีแลว้แนวโนม้น่าจะคงท่ี และตลาดต่างประเทศท่ีท าใหบ้ริษทัฯสามารถแข่งขนัไดคื้อคุณภาพของสินคา้และตน้ทุน
การผลิตท่ีต ่ากวา่คู่แข่งเน่ืองจากบริษทัฯไดมี้การลงทุนในเคร่ืองจกัรท่ีคุณภาพท่ีดีและทนัสมยักวา่ 
                   นายจิรพนัธ์ บวับูชา ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัความเส่ียงท่ีบริษทัคิดวา่มีความเส่ียงมากท่ีสุดคือ
ความเส่ียงเร่ืองอะไร นายกิตติภตั ไดช้ี้แจงวา่ความเส่ียงท่ีทางบริษทัฯคิดวา่เป็นความเส่ียงมากท่ีสุดคือความเส่ียงในดา้น
การคา้ระหวา่งประเทศจากมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด ซ่ึงท่ีผา่นมาทางบริษทัฯสามารถโตแ้ยง้และผา่นการตดัสินวา่
ไม่ไดท้ าการคา้โดยการทุ่มตลาด  
                  ไดช้ี้แจงจนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และไม่มีผูซ้กัถามเพ่ิมเติม ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานและ
รายงานประจ าปีของบริษทัในรอบปี 2557 
วาระที ่   3. พจิารณาอนุมตัแิละรับรอง งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วน
ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงนิสดส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว 
                      ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ไดต้รวจสอบแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอ ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตามรายละเอียดปรากฏอยูใ่นหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 2557 
ของบริษทัฯ แลว้ โดยประธานไดม้อบหมายใหน้ายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการได้
ช้ีแจงรายละเอียดในงบการเงินใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  
                      นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร 
                      ไม่มีผูส้อบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอมติจากท่ีประชุม 
                       มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั    จ านวน  249,990,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9964 
                                                    ไม่เห็นดว้ย     จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
                                                    งดออกเสียง      จ านวน               8,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0035 

      ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงในส่วนผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด  ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557     
 วาระที ่4.  พจิารณาอนุมตังิดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2557 
      ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2557 จ านวน 
247,856,123 บาท จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ซ่ึงตามนโยบายของบริษทัในการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยบริษทัจะยงัคงมีเงินทุน
หมุนเวยีนท่ีสามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง    
                       เม่ือไม่มีผูส้อบถามเพ่ิม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2557 
 
 
                       มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั  จ านวน  250,010,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9964 
                                                    ไม่เห็นดว้ย   จ านวน                    0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 



                                                    งดออกเสียง    จ านวน              8,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0035 
         ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมงดการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557                         
วาระที ่5. พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
      คณะกรรมการเห็นวา่กรรมการท่ีออกตามวาระ  คือ นายสุพจน์ โทนุรัตน์, นายนินนาท โอฬารวรวฒิุและนาย
สุรศกัด์ิ โกสิยะจินดา และเสนอขอใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
                     ประธานแถลงวา่ เร่ืองการแต่งตั้งกรรมการกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่น้ี ทางตลาดหลกัทรัพยเ์สนอแนะให้
พิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล  ท่ีประชุมเห็นวา่ควรจะพิจารณากรรมการท่ีออกตามวาระใหก้ลบัเขา้มาเป็นกรรมการที
ละท่าน และขอมติจากท่ีประชุมดงัน้ี 
                      5.1 นายสุพจน์ โทนุรัตน์   
                      มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั  จ านวน 249,868,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9396 
                                                    ไม่เห็นดว้ย  จ านวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
                                                    งดออกเสียง   จ านวน         150,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0603 
                      5.2 นายนินนาท  โอฬารวรวฒิุ 
                      มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั  จ านวน 249,868,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9396 
                                                    ไม่เห็นดว้ย  จ านวน                100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
                                                    งดออกเสียง   จ านวน          150,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0603 
                      5.3 นายสุรศกัด์ิ  โกสิยะจินดา   
                      มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั  จ านวน 249,868,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9396 
                                                    ไม่เห็นดว้ย  จ านวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
                                                    งดออกเสียง   จ านวน        150,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0603 
                      ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติด้วยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมให้
กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการเหมือนเดิมทีละท่าน                     
วาระที ่6. พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการปี 2558  
                      ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประธานแถลงวา่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบมีจ านวนรวม 2,900,000 บาทโดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอตัราท่านละ 280,000 บาทต่อปี 
และกรรมการตรวจสอบอีกในอตัราท่านละ 220,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัท และค่าเบ้ียประชุมกรรมการคร้ังละ 5,000 บาทต่อคร้ังต่อท่านส าหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษทัและอนุกรรมการ 
                         เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอมติจากท่ีประชุม 
                         มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั  จ านวน 249,901,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9404 
                                                        ไม่เห็นดว้ย  จ านวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
                                                         งดออกเสียง   จ านวน       148,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0595 
                        ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัใหจ่้ายค่าตอบแทนประจ าปี 2558 ส าหรับกรรมการ 
และกรรมการตรวจสอบมีจ านวนรวม 2,900,000 บาทโดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอตัราท่านละ 280,000 บาทต่อปี 



และกรรมการตรวจสอบเพ่ิมอีกท่านละ 220,000 ต่อปี นอกเหนือจากการไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัและค่าเบ้ียประชุมกรรมการส าหรับการประชุมกรรมการบริษทัและอนุกรรมการคร้ังละ 5,000 บาท
ต่อคร้ังต่อท่าน                
วาระที ่7.พจิารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 
                        ประธานแถลงวา่คณะกรรมการเสนอใหท่ี้ประชุมแต่งตั้ง ดร.วรัิช อภิเมธีธ ารง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
1378 หรือ นายชยักรณ์ อุ่นปิติพงษา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3196 หรือ นายอภิรักษ ์ อติอนุวรรตน์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 5202  จากบริษทั ส านกังาน  ดร.วรัิช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2558 
และก าหนดค่าสอบบญัชีปีละ 550,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 220,000 บาท  และค่าตรวจสอบการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุนเพ่ือประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ฉบบัละ 30,000 บาท  ขอมติจากท่ี
ประชุม 
                        เม่ือไม่มีผูส้อบถามเพ่ิม ประธานจึงขอมติจากท่ีประชุม 
                       มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั  จ านวน 250,044,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9964 
                                                      ไม่เห็นดว้ย  จ านวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
                                                      งดออกเสียง   จ านวน             8,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0035 
                    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหแ้ตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 
ตามท่ีประธานเสนอ 
วาระที ่8. เร่ืองอ่ืนๆ  
                        คุณกลัยา ผกากรอง ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดมี้การติชมบริษทัในเร่ืองนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและความรับผดิชอบทางสงัคม วา่ทางบริษทัมีนโยบายท่ีดีแลว้ แต่ขอทราบวา่ในเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่
ซ่ึงทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การจดัและเชิญบริษทัต่างๆเขา้ร่วมโครงการทางบริษทัฯ มีแนวนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองน้ี
อยา่งไรบา้ง ประธานในท่ีประชุมไดใ้หน้ายทศพล จินนัทเ์ดช รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทัเป็นผูช้ี้แจง ซ่ึง
นายทศพล ไดช้ี้แจงวา่ในปี 2556 ท่ีผา่นมาทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การเขา้มาใหบ้ริษทัฯไดเ้ขา้ร่วม
โครงการในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส่วนในเร่ืองของการทุจริตคอร์รัปชัน่ทางบริษทัฯก็ไดมี้การพิจารณาและจะ
ด าเนินการเขา้ร่วมโครงการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป                         
                        ไม่มีผูส้อบถามเพ่ิมเติม 
 

ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม  เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 
       
      รับรองส าเนาถูกตอ้ง                                        ลงช่ือ         ณรงค ์ สุทธิสมัพทัน์    ประธานท่ีประชุม 
                                                                                ( นายณรงค ์สุทธิสมัพทัน ์) 
 
(นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์)                                    ลงช่ือ           ทศพล จินนัทเ์ดช         เลขานุการ 
     รองประธานกรรมการ                                                       (นายทศพล   จินนัทเ์ดช) 

                         


